

DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN LNG LONG AN I VÀ II ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THEO ĐÚNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Gần đây, trên các trang tin điện tử có đăng tải thông tin với tiêu đề “Tìm chủ đầu tư mới cho dự án Nhà máy điện khí hơn 3 tỷ USD” liên quan đến Dự án nhà máy điện LNG Long An I và II do Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd. (được VinaCapital và GS Energy - Hàn Quốc góp vốn thành lập) làm chủ đầu tư. Đây là thông tin hoàn toàn không chính xác, thiếu kiểm chứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd., phủ nhận những nỗ lực của VinaCapital cùng các đối tác đã và đang đưa Dự án đi vào hoạt động. Hơn thế nữa, thông tin này gây hiểu nhầm và có thể làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của tỉnh Long An.

Ngày 23.5.2023, ông Trần Thanh Toàn, Phó giám đốc Sở Công thương Long An, đã thay mặt Ban giám đốc Sở ký công văn thông báo về tiến độ thực hiện Dự án nhà máy điện LNG Long An I và II. Công văn của Sở Công thương Long An khẳng định, hiện tại Dự án nhà máy điện LNG Long An I và II (tọa lạc tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) vẫn đang được nhà đầu tư thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư và định kỳ báo cáo về Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Công thương Long An theo đúng quy định của Luật Đầu tư, cũng như không có việc UBND tỉnh Long An sẽ ra thông báo để các nhà đầu tư nộp hồ sơ xem xét, lựa chọn nhà đầu tư khác phù hợp để thực hiện Dự án này.

Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II được Sở Kế hoạch Đầu tư Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư vào năm 2021 cho Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd. với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 72.000 tỉ đồng, tương đương hơn 3,1 tỉ USD. Kể từ khi được cấp phép, chủ đầu tư luôn tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của chính quyền địa phương, đầu tư nguồn nhân lực và tài chính để đảm bảo Dự án được thực hiện đúng tiến độ như cam kết.

Được biết, Sở Công thương đã có công văn đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Long An kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân đăng tải những thông tin sai lệch về Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II.

Bằng thông cáo này, Tập đoàn VinaCapital khẳng định Dự án Nhà máy điện LNG Long An I và II vẫn đang được tích cực triển khai theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Dự án này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: Lầu 17, tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, điện thoại: (028) 3821 9930.